

ตารางข้อมูลพันธของไทย

มาตรการการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ระบุในช่องข้อจำกัดที่เป็นเงื่อนไขทั้งหมดในข้อมูลพันธเฉพาะสาขา	
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
ข้อมูลพันธทั่วไป	
<p>คนชาติออสเตรเลียทั้งหมด</p> <p>การลงทุนทางตรงต่างด้าว</p> <p>รวมทั้งการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>สาขาทั้งหมดที่ระบุในตารางนี้</p>	<p>เพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 (10 มีนาคม ค.ศ. 2003) กำหนดให้บุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน คณะบุคคล และนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน และสาขา) ที่ทำการขายและซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>เว้นแต่ในกรณีที่มีการเข้าร่วมทุนข้างมากโดยคนชาติออสเตรเลียได้รับอนุญาตตามตารางนี้ การจัดตั้งทางพาณิชย์จะได้รับอนุญาตเฉพาะองค์กรที่จดทะเบียนในไทย สำหรับธุรกิจที่มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการต้องเป็นคนชาติไทย</p> <p>โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) และกฎหมายและระเบียบอื่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กิจกรรมดังต่อไปนี้จะนำข้อกำหนดด้านสัญชาติมาใช้</p> <p>บริการธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภายใต้พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) ผู้พิมพ์ต้องเป็นคนชาติไทยหรือคนชาติของประเทศภายใต้สนธิสัญญาที่ไทยเป็นภาคี ● ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ผู้ให้บริการจัดหางานในประเทศต้องเป็นคนชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลไทย ผู้ให้บริการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีทุนซึ่งเป็นของคนต่างด้าวน้อยกว่าร้อยละ 25 และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ● ภายใต้พระราชบัญญัติข่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ผู้ให้บริการข่างรังวัดเอกชนต้องเป็นคนชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลไทย ทุนซึ่งเป็นของคนต่างด้าวต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
	<p>บริการจัดจำหน่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง (วิธีการบริหารงานสุรา) พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) การจัดจำหน่ายสุรากลั่นต้องดำเนินการโดยบริษัท จำกัดภายใต้กฎหมายไทยซึ่งมีทุนซึ่งเป็นของคนต่างด้าวน้อยกว่าร้อยละ 49 <p>บริการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนต้องเป็นคนชาติไทยโดยการเกิด ทุนซึ่งเป็นของคนต่างด้าวต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ผู้จัดการโรงเรียนเอกชนต้องเป็นคนชาติไทย ● ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) จำนวนคนต่างด้าวต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน <p>บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ทุนซึ่งเป็นของคนต่างด้าวในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องน้อยกว่าร้อยละ 49 และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด <p>บริการสนันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภายใต้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ผู้ให้บริการกีฬามวยต้องเป็นเจ้าของโดยคนไทย ผู้จัดการสนามมวยต้องเป็นคนชาติไทย <p>สาขาที่มีให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ผลิตสุรากลั่นต้องเป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยซึ่งมีทุนที่เป็นของคนต่างด้าวน้อยกว่าร้อยละ 49 ● เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (การอนุญาตให้ดูตราย) พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ทุนที่เป็นของคนต่างด้าวในธุรกิจดูตรายต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 <p>ข้อกำหนดด้านการมีถิ่นพำนักอาจนำมาใช้เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเฉพาะบางสาขา เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ</p> <p>ไทยสงวนการใช้ดุลยพินิจทางนโยบายของตนในการได้มาซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
	<p>นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางนี้ จะอนุญาตให้มีการเข้าร่วมของทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ให้บริการออสเตรเลียไม่เกินร้อยละ 60 ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2005 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในช่องข้อจำกัดและระเบียบภายในประเทศที่ไม่เลือกปฏิบัติ¹</p> <p>นอกจากนี้</p> <p>(1) ผู้ลงทุน / ผู้ให้บริการซึ่งเป็นนิติบุคคลออสเตรเลียต้องจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดในไทย และ</p> <p>(2) จะต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับหรือน้อยกว่า 3 : 1</p> <p>มาตรการที่ใช้โดยรัฐบาลส่วนท้องถิ่น</p> <p>ไทยสงวนสิทธิในการออกหรือการคงไว้ซึ่งมาตรการใดที่บริหารในระดับ รัฐบาลส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้มีการใช้มาตรการนั้นบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ เจตนาที่จะทำให้ประโยชน์ที่มีต่อออสเตรเลียภายใต้ข้อกำหนดของความตกลงนี้ต้องถูกลบล้างหรือเสียหายไป</p>

¹ ทุนส่วนที่เหลือต้องเป็นของผู้ลงทุน / ผู้ให้บริการไทย

สาขาหรือนุสาขา	ข้อจำกัด
<p>คนชาติออสเตรเลียทั้งหมด</p> <p>การเคลื่อนย้ายบุคคล</p> <p>ธรรมดา:</p> <p>สาขาทั้งหมดยกเว้น 39 อาชีพและวิชาชีพที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)</p>	<p>(1) <u>ผู้โอนย้ายภายในกิจการ</u> คนชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้โอนย้ายภายในกิจการ จะได้รับใบอนุญาตทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มแรก 1 ปี ซึ่งจะต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยขึ้นอยู่กับ การพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ายังได้รับการจ้างงานอยู่กับนายจ้างเดิมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สาขาหรือธุรกิจ ในเครือของนิติบุคคลออสเตรเลียต้องนำเงินตราต่างประเทศเข้าไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทต่อการว่าจ้างลูกจ้างต่างด้าว 1 คน แต่ให้มิลูกจ้างต่างด้าวทั้งหมดได้ไม่เกิน 10 คน</p> <p>(2) <u>ผู้ให้บริการตามสัญญา</u> คนชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามสัญญาซึ่งให้บริการแก่นิติบุคคลออสเตรเลียหรือไทยจะได้รับใบอนุญาตทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มแรก 1 ปี ซึ่งจะต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี แต่รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับ การพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ายังได้รับการจ้างงานอยู่กับนายจ้างเดิมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นิติบุคคลจดทะเบียนในไทยต้องมีทุนที่ชำระแล้วอย่างน้อยที่สุด 2 ล้านบาทต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ให้มีลูกจ้างต่างด้าวทั้งหมดได้ไม่เกิน 10 คน</p> <p>(3) <u>ผู้เยี่ยมชมธุรกิจ</u> ผู้เยี่ยมชมธุรกิจที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวจะได้รับอนุญาตให้พำนักและได้รับใบอนุญาตทำงานมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยอาจต่ออายุได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เข้าเมือง</p> <p>(4) <u>การใช้บริการศูนย์บริการวิซ่าและใบอนุญาตทำงาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ลงทุนออสเตรเลียที่มีทุนที่ชำระแล้วอย่างน้อยที่สุด 2 ล้านบาท (2) ผู้โอนย้ายภายในกิจการชาวออสเตรเลียของสาขาหรือธุรกิจในเครือซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้าไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท และ (3) ผู้ให้บริการตามสัญญาชาวออสเตรเลียของนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท <p>จะใช้บริการศูนย์บริการวิซ่าและใบอนุญาตทำงานได้</p> <p>ในการได้รับการพำนักชั่วคราวและใบอนุญาตทำงาน คนชาติออสเตรเลียภายใต้ประเภทใด ๆ ของประเภทเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเอกสารของไทยตามที่ได้แจ้งต่อออสเตรเลียเป็นครั้งคราว</p>

สาขาหรืออนุสาขา	ข้อจำกัด
	<p>(5) <u>ผู้ถือบัตรเดินทางเพื่อปฏิบัติงานทางธุรกิจเอเปค</u> บุคคลทางธุรกิจชาวออสเตรเลีย ซึ่งถือบัตรเดินทางเพื่อปฏิบัติงานทางธุรกิจเอเปค (เอบีทีซี) จะได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาจนถึง 90 วัน ให้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางธุรกิจ หรือดำเนินการติดต่อธุรกิจโดยไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการตรงต่อสาธารณะทั่วไป โดยไม่มีการให้บริการ หรือโดยไม่มีรายได้ในประเทศไทย</p> <p>(6) <u>ผู้ที่ไม่ถือบัตรเดินทางเพื่อปฏิบัติงานทางธุรกิจเอเปค</u> บุคคลทางธุรกิจชาวออสเตรเลียซึ่งไม่ถือ เอบีทีซี จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกิจกรรมเดียวกันนี้เป็นเวลาจนถึง 15 วัน บุคคลทางธุรกิจดังกล่าวจะต้องแจ้งกรมการจัดหางาน (กกจ.) ทราบก่อนดำเนินการประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจในประเทศไทย</p> <p>(7) <u>การยื่นขอล่วงหน้า</u> บริษัทออสเตรเลียจะได้รับอนุญาตให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนลูกจ้าง ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้ามาในไทย กกจ.จะแจ้งนายจ้างให้ทราบถึงผลของการพิจารณายื่นขอดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่มีผลของใบอนุญาตและเงื่อนไขอื่น ๆ ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้ามาในไทย เมื่อลูกจ้างเข้ามาถึงไทยแล้ว ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปกติและให้เอกสารที่จำเป็นทั้งหมด</p> <p>(8) <u>การแจ้งกรมการจัดหางาน</u> ผู้โอนย้ายภายในกิจการและผู้ให้บริการตามสัญญาชาวออสเตรเลียจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานประชุม/สัมมนา และ/หรือดำเนินการติดต่อธุรกิจ ได้ทุกท้องที่ในไทย โดยไม่ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจในแต่ละครั้ง ทั้งนี้จะต้องแจ้ง กกจ. เมื่อยื่นขอใบอนุญาตทำงานเริ่มแรกถึงเจตนาของตนที่จะได้รับการผ่อนปรนดังกล่าว</p> <p>(9) <u>คู่สมรส</u> คู่สมรสของผู้ลงทุน ผู้โอนย้ายภายในกิจการ และผู้ให้บริการตามสัญญาชาวออสเตรเลียจะได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญในนิติบุคคลในไทย ทั้งนี้จะต้องทำงานภายใต้สัญญาว่าจ้างที่ยังมีผลอยู่ และยื่นขอการพำนักชั่วคราวและขอใบอนุญาตทำงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของไทย</p> <p>ไทยสงวนการใช้ดุลยพินิจทางนโยบายของตนในการได้มาซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อกำหนด
<p>ข้อผูกพันเฉพาะสาขา</p> <p>หมายเหตุ (เอ) ข้อผูกพันในตารางนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทั่วไปที่อยู่ในส่วน “ข้อผูกพันทั่วไป” ของตารางนี้</p> <p>(บี) (*) แสดงว่าข้อผูกพันเฉพาะสาขาสำหรั้งการให้บริการข้ามพรมแดนไม่ผูกพันเนื่องจากขาดความเป็นไปได้ทางวิชาการ</p> <p>(ซี) (**) แสดงว่าบริการที่ระบุเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่ครอบคลุมโดยดัชนี ซีพีซีชั่วคราว</p>	
<p>1. บริการธุรกิจ</p>	
<p>บริการที่ปรึกษาทั่วไปด้านการจัดการ (ซีพีซี 86501) ให้เฉพาะที่เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (อาร์ไอเอช) สาขาต่างประเทศหรือธุรกิจในเครือของอาร์ไอเอช</p>	<p>อนุญาตให้ผู้ลงทุน / ผู้ให้บริการชาวออสเตรเลียถือหุ้นได้ร้อยละ 100</p>
<p>บริการหอประชุม (ซีพีซี 87909**) ยกเว้นบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม</p>	<p>ต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร และ</p> <p>ต้องมีพื้นที่รวมภายในหอประชุมหลังใหญ่ที่สุดไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร</p>
<p>บริการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (ซีพีซี 87909**)</p>	<p>ต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ไร่ (80,000 ตารางเมตร) และพื้นที่รวมภายในอาคารไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร</p>
<p>2. บริการสื่อสาร</p>	
<p>บริการขายอุปกรณ์โทรคมนาคม (ซีพีซี 75420**) บริการที่ปรึกษาด้านโทรคมนาคม (ซีพีซี 75440) บริการลิขสิทธิ์อุปกรณ์สถานีโทรคมนาคม (ซีพีซี 75410)</p>	<p>ผู้ให้บริการออสเตรเลียต้องถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50</p> <p>ไม่ผูกพันการประตบัติเยี่ยงคนชาติสำหรับการให้บริการข้ามพรมแดน</p>
<p>บริการเข้าสู่ฐานข้อมูล (ซีพีซี 7523**)</p>	<p>ผู้ให้บริการต้องใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม</p> <p>ผู้ให้บริการออสเตรเลียต้องถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25</p>
<p>การสื่อสารผ่านดาวเทียมภายในประเทศผ่านจานดาวเทียมขนาดเล็ก (วีเอสเอที)</p>	<p>ผู้ให้บริการต้องใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม</p> <p>ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามหลักการสร้าง-โอน-ดำเนินงาน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม</p> <p>ผู้ให้บริการออสเตรเลียต้องถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 40</p>

สาขาหรืออนุสาขา	ข้อจำกัด
3. บริการก่อสร้าง (ซีพีซี 51**)	
บริการก่อสร้างสิ่งที่เป็นกร ให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชน ด้านการสาธารณสุขโรคหรือการ คมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือ ความชำนาญในการก่อสร้างเป็น พิเศษ	อนุญาตให้ผู้ลงทุน / ผู้ให้บริการออสเตรเลียถือหุ้นได้ร้อยละ 100 เมื่อมีทุนจ ทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท
4. บริการจัดจำหน่าย	
บริการขายปลีกและขายส่งที่ เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและ ติดตั้งสินค้าที่ผลิตจากนิติบุคคล ออสเตรเลียที่จัดตั้งในไทย	ต้องเป็นบริการที่ให้โดยนิติบุคคลนั้นที่มีคนชาติออสเตรเลียถือหุ้นข้างมากไม่ เกินร้อยละ 100
5. บริการศึกษา	
บริการสถาบันอุดมศึกษา(ซีพีซี 923**) ที่เชี่ยวชาญด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาศาสตร์ชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโน เทคโนโลยีเท่านั้น	ผู้ให้บริการต้องตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการสมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นคนชาติไทย ไม่ผูกพันการให้บริการข้ามพรมแดน
9. บริการท่องเที่ยวและบริการการเดินทางที่เกี่ยวข้อง	
บริการโรงแรมและรีสอร์ทหรู หร่า (ซีพีซี 641**) รวมทั้ง บริการจัดการโรงแรม	ผู้ให้บริการต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้ว 800 ล้านบาท ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นห้องพักขั้นต่ำ 100 ห้อง
บริการภัตตาคารเต็มรูปแบบ (บริการการจัดเตรียมและเสิร์ฟ อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมมี หรือไม่มีบาร์เทนจ์) (ซีพีซี 64210**)	สิ่งอำนวยความสะดวกต้องมีพื้นที่ขั้นต่ำ 450 ตารางเมตร ผู้ให้บริการต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้ว 50 ล้านบาท
10. บริการสันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา	
บริการสวนสนุก (ซีพีซี 96194**)	ต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 ไร่
บริการสวนสัตว์ (ซีพีซี 96321**)	ผู้ให้บริการต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท
บริการอุทยานสัตว์น้ำ (ซีพีซี 96321**)	ต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ผู้ให้บริการต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้ว 200 ล้านบาท

สาขาหรืออนุสาขา	ข้อจำกัด
11. บริการขนส่ง	
<p>บริการสนับสนุนการขนส่งทางทะเล (ซีพีซี 745**) (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)</p> <p>บริการทำเรือและการดำเนินงานด้านเส้นทางน้ำ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่จอดเรือท่องเที่ยว (ทำเรือทะเลทะเลสาบ แม่น้ำที่มีขนาดเล็ก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดเรือสำหรับเรือกลและเรือใบ และการรักษาและให้บริการและทำเรือเพื่อใช้งานระยะยาวและสั้น)</p>	<p>ผู้ให้บริการต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งอุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือ และอยู่ซ่อมและบำรุงเรือ</p>
12. สาขาที่ใช้การบริการ	
<p>การทำเหมือง</p> <p>(รวมการกระทำแก่พื้นที่ซึ่งเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อย² หรือการร่อนแร่³)</p>	<p>ต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) แก่ไซโดย</p> <p>พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)</p> <p>พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)</p> <p>พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) และ</p> <p>พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)</p> <p>ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 5 เป็นคนชาติไทย</p>
<p>การผลิต</p> <p>ครอบคลุมการผลิตทั้งหมดที่ไม่รวมอยู่ในบัญชี 1 และ 2 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)</p>	<p>โดยขึ้นอยู่กับมาตรการที่ไม่สอดคล้อง</p> <p>ไม่มีข้อจำกัดอื่นตราบเท่าที่ผู้ลงทุน / ผู้ให้บริการออสเตรเลียถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50</p>

² การขุดหาแร่รายย่อย หมายถึง การกระทำแก่พื้นที่ซึ่งเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงงานคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการขุดหาแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

³ การร่อนแร่ หมายถึง การกระทำแก่พื้นที่ซึ่งเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงงานคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการร่อนแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง